



ระวัง! 7 อรหันต์กสทช.ไม่ตรงปกอีก

** หลังจากเส้นทางสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “หรือ “กสทช.” ต้องล้มลุกคลุกคลานไป ครั้งแล้วครั้งเล่า จนทำให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโดยเฉพาะกิจการโทรคมนาคมไปนับทศวรรษ ขณะที่ กสทช. ชุดปัจจุบันที่ต้องอยู่หน้าทีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาจนรากอกนับทศวรรษนั้น ส่งผลดี ผลเสียต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร การพัฒนากิจการกระจายเสียง ที่วิดิจิตัล และสื่อสารโทรคมนาคม คืบหน้ากันไปถึงไหนอย่างไรมัน ทุกฝ่ายต่างรู้แก่ใจดี

การจัดระเบียบสถานีวิทยุ และวิทยุชุมชนที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในช่วงระยะ 6-7 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดระเบียบทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีที่ตั้งขึ้นตามประกาศ กสทช.ฉบับชั่วคราว ได้ทำให้บรรดา วิทยุชุมชนและทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวีที่พากันโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอิมูม เสริมอก ผัวหลง ยาปลุกชีพ เครื่องรางของขลังกันทั่วมจอ ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี ทั้งหมด ล้วนเป็นผลงาน “จีนโบแดง” ที่มาจากความล้มเหลวของกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กสทช. ชุดใหม่ที่ต้องล้มลุกคลุกคลานมาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา!

กระบวนการสรรหา กสทช.ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ที่ยังคงเต็มไปด้วยความโกลาหล จนทำให้มีการล้ม

กระบวนการสรรหา กสทช.ไปถึง 2 ครั้ง 2 คราว ทั้งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้...ครั้งแรกเมื่อกลางปี 2562 ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาได้โหวตคว่ำรายชื่อ “ว่าที่ กสทช.” ทั้ง 14 คน ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ “คณะกรรมการสรรหา” เสนอขึ้นมา เนื่องจากรายชื่อที่ว่าที่กสทช.ที่ส่งมาล้วนมีปัญหาคุณสมบัติที่... ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมี.ค. 2564 ที่ประชุมวุฒิสภาที่ “ล้มกระดาน” กระบวนการสรรหา กสทช.ชุดใหม่อีกด้วย การชิงท่าตลอด พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2564 ... ทำให้ต้องริเริ่มกระบวนการสรรหา กสทช.ใหม่กันยกชุดกันอีกครั้ง...สาเหตุที่คว่ำไปทั้ง 2 เพราะรายชื่อว่าที่บอร์ดใหม่ กสทช. “ไม่ตรงปก” นั่นเอง...

ด้วยเหตุนี้การสรรหา กสทช.ระลอกใหม่ ที่เพิ่งปิดรับสมัครกันไปวันวาน โดยมีบรรดาเขลเมษ ระดับนายพล นักวิชาการ และอดีตผู้บริหารหน่วยงานดับเท้าเข้ารับการสรรหากว่า 30 รายนั้นทุกฝ่ายจึงหวังว่า บทเรียนจากการที่ผู้คนในสังคมตั้งข้อกังขาในกระบวนการสรรหาตลอดช่วงที่ผ่านมา นั้นจะทำให้คณะกรรมการสรรหา ได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีจุดยืนในการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยยึดด้วยทกกฎหมาย กสทช. เป็นหลักและคงจะไม่กระทำกันแบบลวกๆ อีก...!!

แม้ว่าคณะกรรมการสรรหา 4 ใน 7 คน จะเป็น “คนหน้าเดิม” ที่เคยทำพลาดมาแล้วมา 2 ครั้ง 2 คราว แต่เมื่อต้อง

กลับมาทำหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ที่ได้สะสางปัญหาความอึมครึมทั้งหลายทั้งปวงไปหมดแล้ว... ยิ่งดูเหตุผลในการแก้ไข พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ ปี 2564 ที่ระบุเจตนารมณ์ของกฎหมายไว้ชัดเจนว่า...ต้องการให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบอร์ด กสทช.ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่... ซ้ำยังระบุไว้ชัดในข้อกฎหมายว่า...คณะกรรมการสรรหาต้องตรวจสอบประวัติ ผู้สมัครอย่างเข้มข้น และต้องประกาศรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครอีกด้วย ไม่สามารถจะกระทำแบบลวกๆ ส่งผู้สมัครแบบยกเข่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามที่ผ่านมาได้...ดังนั้น หากคณะกรรมการสรรหาไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ก็มีสิทธิ์ถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ขณะที่ผู้สมัครแจ้งคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อาจมีสิทธิ์ให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าพนักงาน!

อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการสรรหายังคงดำเนินการสรรหาไปตาม “ครรลองเดิม” โดยปราศจากความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายและเจตนารมณ์ของการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระแห่งนี้ ก็คงหนีไม่พ้นที่เราจะได้ ว่าที่ กสทช. “ไม่ตรงปก” คือได้บุคคลที่เต็มไปด้วยขาดแคล ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญที่แท้จริง เหลือๆ อาจได้บุคคลที่กลุ่มทุนการเมือง ผู้มีอำนาจหรือ Invisible Hand ที่ไหนก็ไม่รู้ คอยชักใยอยู่เบื้องหลังเข้ามาอีก ซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบต่อสถานะของ กสทช. และเส้นทางพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างรุนแรง!

พงษ์พันธ์



ทหลังจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีผู้สมัครจำนวน 78 คน ถือว่าคึกคักไม่ต่างกับรอบที่แล้ว

ถ้านับจำนวนผู้สมัครแต่ละด้านเรียงตามลำดับ ด้านกิจการโทรคมนาคม 13 คน ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 13 คน ด้านกิจการกระจายเสียง 12 คน ด้านกฎหมาย 12 คน ด้านกิจการโทรทัศน์ 11 คน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 11 คน และด้านเศรษฐศาสตร์ 6 คน

หากแบ่งเป็นสายทหาร-ตำรวจ พบว่า ผู้ที่เคยรับราชการทหารมีจำนวน 21 คน

รายชื่อระดับบิ๊ก ได้แก่ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ มาสมัครในด้านการกระจายเสียง พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาสมัครในด้านการโทรคมนาคม พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ มาสมัครในด้านกฎหมาย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด หรือ "เสธ.โก้" อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มาสมัครในด้านการโทรทัศน์

ผู้ที่เคยรับราชการตำรวจมีจำนวน 4 คน หนึ่งในผู้มีชื่อเสียง คือ พล.ต.อ.ศรีวรหารังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาสมัครในด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ขณะที่ "สุagr ตันทสิทธิ์" อดีตเลขาธิการ กสทช. สมัครด้านกิจการโทรทัศน์

ไทม์ไลน์หลังจากนี้ ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา กสทช. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีกำหนด

ปักทหาร-ตร.ตบเท้า ซิงเก้อี'กสทช.'



นัดประชุมตั้งแต่วันที่ 20-23 สิงหาคม หรือคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีคนใดผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 2-3 กันยายน เปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด จากนั้นในวันที่ 8 กันยายน คณะกรรมการสรรหา จะรับรองรายงานการประชุมและส่งรายชื่อให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พิจารณาต่อไป

ประเด็นเกี่ยวกับหลักการโหวตกำหนดว่า ถ้ามีผู้ดออกเสียง เช่น ดออกเสียง 2 คน รับ 3 คน ไม่รับ 2 คน ถือว่าที่รับ 3 คน ไม่ผ่าน เพราะเสียงไม่เกินครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา ที่มี 7 คน ต้องโหวตรับ 4 คน จึงถือว่าผ่านเกินครึ่งหนึ่ง และหลักเกณฑ์การสรรหาหลังจากนั้น ทาง

วุฒิสภาจะใช้วิธีลงคะแนน โดยผู้รับเลือกต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

แต่ว่าการสรรหาที่ผ่านมาโดนข้อครหาเยอะพอสมควร โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ที่ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งที่ต้องไปตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม การถือหุ้น หรือประวัติทางการเงิน ถือเป็นแค่เบื้องต้น เพราะยังไม่มีการตรวจสอบการทำงาน ความเชี่ยวชาญ ที่ต้องมาไล่ดูกันว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับด้านที่ตนเองสมัครมาหรือไม่

เป็นเหตุผลในการแก้ พร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ ตามหมายเหตुरुบแนบท้ายว่า เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ตลอดจนหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. แต่ปรากฏว่าได้เกิดสภาพปัญหาในทางปฏิบัติบางประการ

ทำให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นที่ไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับมีข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อันเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติ ต้องมีการประกาศรายชื่อออกมาก่อน เพื่อให้แต่ละบุคคลสามารถทักท้วงรายชื่อ หรืออุทธรณ์ว่าตัวเองไม่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกอย่างไร ก่อนที่จะไปสู่กระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ มีเวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นเพื่อให้รายชื่อที่คัดมา มีความสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนที่จะส่งรายชื่อไปให้วุฒิสภา

กรณีถ้าคณะกรรมการสรรหาดำเนินการไม่รอบคอบ ไม่ทำตามกระบวนการอย่างที่ เป็นอาจจะโดนข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

งานนี้คณะกรรมการสรรหา เริ่มหนาวๆ ร้อนๆ เพราะอาจจะไม่ได้โดนคดีทางปกครองอย่างเดียว แต่จะได้คดีอาญาพ่วงไปด้วย



■ กลับมาลุ้นกันอีกรอบ ลีอกไม่ลือกลสำหรับชาวเมืองกรุง รวมทั้งจุดเสี่ยงทั้งหลายกับวิกฤติโควิดรอบล่าสุดที่ไม่มีที่ท่าจะผ่อนแรงลง กลับออกอาการหนักมากขึ้น ซึ่งก็วนมาที่เดิมอย่าไปหวังพึ่งใคร คนเป็นที่พึ่งแห่งคนเท่านั้น... ■ จะเปิดประเทศใน 4 เดือนข้างหน้า นับจากวันไหนก็ช่างเถอะ ทำได้หรือไม่เดี๋ยวก็รู้ และทำแล้วจะเป็นอย่างไร เดี่ยวก็รู้ในเวลาถัดมาอีกเช่นกัน ดูเทียบเคียงเล่นๆ ฟุตบอลยูโร ที่กำลังเตะในรอบ 16 ทีมกันอยู่นี้ แฟนบอล ฟันแอนด์ ที่ข้ามถิ่นไปเชียร์ทีมในรัสเซีย เดินทางกลับบ้านพบติดเชื้อโควิดไปร่วมร้อยคน ป่านนี้ก็ไม่ว่าจะพุ่งไปเท่าไรแล้ว และที่ เดนมาร์ก ก็ตรวจพบแฟนบอลที่เข้าไปชมที่ติดเชื้อโควิด สายพันธุ์เดลตา หรือ อินเดียน อีกจำนวนหนึ่งด้วย ■ ฟุตบอลยูโรรอบ 16 ทีมสุดท้าย คืนนี้ (27 มิ.ย.) คู่แรก 5 ทีม เนเธอร์แลนด์ พบ สาธารณรัฐเช็ก และคูตีกีสสอง เบลเยียม ชน โปรตุเกส แฟนบอลไม่น่าพลาด ■ ส่วน โอลิมปิกโตเกียว ซึ่งใกล้เข้ามาทุกที และเสียงด้านเสียงเตือน ดังไม่หยุดมาตลอด แถมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยังไม่มีความเห็นว่า จะทำให้เกมเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร แม้จะห้ามคนต่างชาติเข้าชม แต่คนไทยไม่ต้องห่วง อยู่บ้านรอเปิดทีวีชมการถ่ายทอดสด มีมากมายหลายช่องหมุนกันถ่าย โดย กกท. และ กสทช. ช่วยกันควักจ่ายค่าลิขสิทธิ์และให้เอกชนบริหารจัดการ ติดป้ายโปรโมตกันทั่วแล้ว ขึ้นทางด่วนก็มองเห็นชัดป้ายเบอร์อ ■ เป็นเต็งหนึ่งของทัพไทย และเป็นทีคาดหวังของ



พารากิต วงศ์พัฒนกิจ



กชกร วรสีหะ

นานาชาติด้วย สำหรับ "เทนนิส" พารากิต วงศ์พัฒนกิจ นักเทนนิสโตมือ 1 โลก ในรุ่น 49 กก.หญิง ยากัดดันตัวเองจนเกร็งเท่านั้นก็มีโอกาสสูงยิ่ง ด้วยปราบคู่แข่งมาหมดแล้ว ตามคิวแล้ววันนี้ (27 มิ.ย.) ทีม

เทควันโดไทยจะขึ้นเขาใหญ่ไปเก็บตัวที่นั่น ก่อนจะเดินทางเข้าญี่ปุ่น 17 ก.ค. ■ ถึงฝั่งไปอีกคนที่ได้เข้าแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรก "ริซ่า" กชกร วรสีหะ นักยูโดสาวลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น นักศึกษาปริญญาเอกด้านโบราณคดี วัย 26 ปี เจ้าของเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์อินโดนีเซีย ปี 2018 และเหรียญทอง ซีเกมส์ฟิลิปปินส์ ปี 2019 ได้สิทธิ์ในการแข่งขันคัดเลือกได้อันดับ 6 ของเอเชีย ในรุ่น



กัญจน์ เจริญกุล



อาคิระ นิชิโนะ

52 กก.หญิง ■ นี่ก็ครั้งแรกเช่นกัน 2 นักกอล์ฟไทย โปรกัญจน์ เจริญกุล และ "โปรแจ๊ส" อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ที่ได้สิทธิ์ไปดวงในโอลิมปิกโตเกียว ซึ่งกัญจน์นักกอล์ฟจาก จ.พังงา วัย 29 ปีนั้น จะเป็นครั้งแรกที่ลงแข่งในนามประเทศไทย ด้วยไม่เคยเล่นให้ทีมชาติมาก่อน ปัจจุบันก็แข่งอยู่ในเจแปนทัวร์ด้วย น่าจะพอคุ่นชินกับบรรยากาศในการเล่นกอล์ฟที่นั่น ซึ่งก็หมายมั่นปั้นมือว่า จะมีเหรียญกลับมาด้วย รอเชียร์กันได้ ■ "บิกหมึก" พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคกกีฬาจักรยานฯ โลงอกสภค. เห็นชอบให้จัดการแข่งขัน จักรยานประเภทถนน และเสือภูเขา ที่ จ.มุกดาหาร 2-4 ก.ค. นี้ได้อย่างเป็นทางการแล้ว ■ "บิกอืด" พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคกกีฬาฟุตบอลฯ ออกมายอมรับว่า จนถึงเมื่อวันศุกร์ยังไม่สามารถติดต่อ "ป้าโนะ" อาคิระ นิชิโนะ เฮดโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นซึ่งอยู่ระหว่างการทำภารกิจส่วนตัวที่ญี่ปุ่น ได้เลย รวมทั้งการแต่งตั้ง "โค้ชจุ่น" อนุรักษ ศรีเกิด ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าโค้ช และ "โค้ชหระ" อิศสระ ศรีทะโร รักษาการผู้ช่วยโค้ช เตรียมทีม 23 ปี ก็ทำไปเองด้วย ซึ่งสัญญาของนิชิโนะจะหมดเดือน ม.ค. ปีหน้า อย่างนี้พอจะเดาอนาคตได้แล้ว... ■ แนวโน้มเลื่อนสูงมาก มทกรรมกีฬาซีเกมส์ ที่เวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. นี้ โดยคณะกรรมการโอลิมปิกของเวียดนามขอเจรจากับรัฐบาลอีกรอบ ก่อนจะชี้ขาดในที่ประชุมสหพันธ์ซีเกมส์ 8 ก.ค. รอดยาก ■

“เบ๊ยหงาย”